



แผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. ระบบสาธารณูปโภค แลสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน เชื้อนกันดิน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ประตูละบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่อเมนประปา บ่อบาดาล ระบบไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าและไฟทางสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ร้อยละของถนน สะพาน เชื้อน ศาลารอรถโดยสาร และทางเท้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น และได้รับการบำรุงรักษา</p> <p>๒. ร้อยละของระบบประปาที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p>๓. ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง</p>	๑) ร้อยละ ๗๐ ของระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้รับการบำรุงรักษา และมีมาตรฐาน	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. สวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เหมาะสม</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการรณรงค์การแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารในชุมชน กีฬา และนันทนาการ และดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาพัสดุ ภาครัฐภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>๑. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ</p> <p>๒. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด</p> <p>๓. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๕. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทา สาธารณภัยอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ</p> <p>๒. จำนวน ๒ ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด</p> <p>๓. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๔. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกีฬา และนันทนาการ</p> <p>๕. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยอย่างทั่วถึง</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และการสาธารณสุข

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. ระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ชุมชนที่ได้มาตรฐาน</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. พัฒนาการศึกษ และส่งเสริมระบบการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และสถานศึกษาในความรับผิดชอบ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และแหล่งเรียนรู้ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข และการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)</p>	<p>๑. ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม</p> <p>๒. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ</p> <p>๓. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน</p>	<p>๑. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนในสถานศึกษาในความรับผิดชอบที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา สื่อการเรียนการสอน ทักษะ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม</p> <p>๒. จำนวน ๘ กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ</p> <p>๓. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ในชุมชน</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน และการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจแบบพอเพียง</p>	<p>๑. ร้อยละของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษที่เหมาะสม</p> <p>๒. จำนวนครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ร้อยละของประชาชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ</p>	<p>๑. ร้อยละ ๖๐ ของการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพและรายได้ของประชาชน และให้เกษตรกรผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษที่เหมาะสม</p> <p>๒. จำนวน ๒ ครั้งของกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. แหล่งน้ำคูคลอง สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสม</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑) พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการจัดการขยะในตำบลให้มีประสิทธิภาพ บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆ การกำจัดวัชพืช ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และพัฒนาที่สาธารณะ พัฒนา ส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร และเชิงนิเวศ</p>	<p>๑. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ</p> <p>๒. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. จำนวนคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา</p> <p>๔. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>๑. จำนวน ๔ ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมลภาวะ</p> <p>๒. จำนวน ๒ ครั้งของกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓. ร้อยละ ๖๐ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และพื้นที่สาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา</p> <p>๔. จำนวน ๑ แห่งแห่งใหม่ ตำบลไทยवास ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว</p>	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์และกลยุทธ์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	หมายเหตุ
		พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	
<p><b>เป้าประสงค์</b></p> <p>๑. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม</p> <p>๓. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และวัฒนธรรมการทำงานอย่างเหมาะสม</p> <p><b>กลยุทธ์</b></p> <p>๑. พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับหน่วยงานอื่น</p>	<p>๑. ร้อยละของ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถ</p> <p>๓. จำนวนครั้งของกิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. ร้อยละของกิจกรรมความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ร้อยละ ๙๐ ของระบบเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. จำนวน ๒ ครั้งของกิจกรรมในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๔. ร้อยละ ๗๐ ของกิจกรรมความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	